
Samráðsfundur: 

 

Dags: 5. Sept. 2008, kl 14:30 

Aðili: Félag leiðsögumanna 

 Fulltrúar:  Ragnheiður Björnsdóttir 

 Aðalkontaktar:  ragnheib@raunvis.hi.is 

Viðstaddir stjórnarmenn:  Svanfríður Jónasdóttir,  Anna Sverisdóttir, Elín R. Líndal, Kristín Huld 

Sigurðardóttir, Þóra  Ellan Þóprhallsdópttir, Helga Barðadóttir, Tómas Þór Tómasson. 

1. RB taldi sig fremur illa undirbúna af því að hún þekki lítið til vinnu rammaáætlunar og vissi 

ekki alveg út á hvað funduirnn gengi. Minnti á nýlegar fréttir um nýja Bjallavirkjun sem er 

mjög neikvæð í augum leiðsögufólks. 

2. Formaður tók fram að hér væri að hefjast samráðsferli sem opnaði leiðsögumönnum dyr til 

að koma á framfæri athugasemdum  og hugmyndum. Einnig vfar minnt á heimasíðuna sem er 

í bígerð.  

3. Verkefnastjórn varpaðiu fram þeirri hugmynd að kynning á rammaáætlun gæti orðið eitt 

meginþema á ársfundi félagsins, sem verður haldinn 15. okt. 


